

## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564

### บริษัทต่างชาติเข้าซื้อกิจการรายใหญ่สวีเดน

บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ Nuveen Real Estate เข้าซื้อกิจการ 24Storage ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของสวีเดน

บริษัท Nuveen ได้เข้าซื้อกิจการ 24Storage คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.4 ผ่านสัญญาซื้อขายหุ้นแบบไม่มีเงื่อนไข และจะเข้าซื้อหุ้นที่เหลือเพื่อเข้าควบคุม 24Storage ร้อยละ 100 ในท้ายที่สุด โดยการเข้าซื้อนี้มีราคาซื้อที่ 76 โครนสวีเดนต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 7.76 พันล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท 24Storage มีศูนย์ให้บริการเช่าเก็บของกว่า 27 สาขา และอีก 3 แห่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองใหญ่สามแห่งในสวีเดน ได้แก่ กรุงสตอกโฮล์ม โกเธนเบิร์ก และมัลโม รวมทั้งหมดประมาณ 13,000 ยูนิต โดยบริษัท Nuveen กล่าวว่า สิ่งที่น่าดึงดูดให้เกิดการควบรวมกิจการนี้คือ จุดเด่นด้านโลเคชัน การนำดิจิทัลเข้ามาให้บริการลูกค้า และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัท 24Storage สามารถครองตลาดสวีเดนได้ในอันดับที่สอง และคาดว่าจะสามารถรองรับการเติบโตได้ดีในอนาคต

**บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย:** ตลาดสวีเดนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจในแถบยุโรปตอนเหนือ ด้วยจำนวนประชากรขนาด 10.44 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร (GNI per capita) อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาท/คน/ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 90 ทำให้นักลงทุนจากต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในสวีเดนอย่างต่อเนื่อง

**โอกาสและแนวทาง:** ผู้บริโภคชาวสวีเดนเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และนิยมการ

ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การเข้าลงทุนในสวีเดนอาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าและบริการของตนกับคู่ค้าสวีเดน ผู้ที่สนใจการลงทุนในสวีเดน สามารถหาข้อมูลได้ที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนสวีเดน Business Sweden เว็บไซต์ [business-sweden.com](http://business-sweden.com)



พื้นที่ให้บริการเก็บของของบริษัท 24Storage ณ กรุงสตอกโฮล์ม เครดิตภาพ: 24Storage

*Weekly News from Nordic Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด*